

Số: 0801-40/2025/CV-VINFUTURE  
V/v: Đăng ký Hoạt động InnovaConnect

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Trường Đại học Tây Nguyên

Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng VinFuture (Quỹ VinFuture) trân trọng gửi đến Quý Cơ quan lời chào trân trọng nhất.

Giải thưởng VinFuture là giải thưởng khoa học công nghệ (KHCCN) toàn cầu, được sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn Vingroup – ông Phạm Nhật Vượng và phu nhân – bà Phạm Thu Hương, nhằm tôn vinh các thành tựu nghiên cứu khoa học đột phá và các sáng chế công nghệ có đóng góp hoặc tiềm năng đóng góp tích cực cho cuộc sống của hàng triệu người trên toàn cầu, đồng thời kiến tạo môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai.

Bên cạnh Giải thưởng, Quỹ VinFuture không ngừng mở rộng các hoạt động ươm mầm và kết nối khoa học trong những mùa giải gần đây, thông qua Chuỗi đối thoại khám phá tương lai VinFuture và Chương trình kết nối InnovaConnect. Các hoạt động này đã thu hút sự tham gia trực tiếp của nhiều trí tuệ và nhà khoa học hàng đầu thế giới tại một số viện nghiên cứu và trường đại học (gọi tắt là Viện/Trường) tại Việt Nam. Phản hồi tích cực từ các Viện/Trường hàng đầu trong lĩnh vực KHCCN, đặc biệt tại khu vực Hà Nội, cho thấy nhu cầu cao về hợp tác nhằm thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, và phục vụ cộng đồng trong nước.

Dựa trên sự thành công của Chương trình thí điểm InnovaConnect 2024 và nhu cầu ngày càng cao từ các Viện/Trường trong nước, Quỹ VinFuture chính thức mở rộng chương trình này trên quy mô toàn quốc nhằm giúp các nhà khoa học (NKH) Việt Nam có cơ hội thảo luận chuyên sâu với các NKH quốc tế, từ đó hướng tới xây dựng các dự án hợp tác chung có tác động tích cực đến xã hội và nền khoa học Việt Nam. Đồng thời, Chương trình cũng hướng đến việc xây dựng và phát triển một cộng đồng khoa học Việt Nam – quốc tế vững mạnh, nâng cao vị thế và uy tín của các Viện/Trường Việt Nam trên bản đồ KHCCN toàn cầu.

Hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình InnovaConnect bao gồm:

- Lý lịch khoa học cá nhân (Mẫu 1A)
- Hồ sơ năng lực tổ chức (Mẫu 1B)
- Đơn đăng ký tham gia (Mẫu 2)

Cách thức nộp hồ sơ:

Quỹ VinFuture tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các NKH và các Viện/Trường qua email: [secretariat@vinfutureprize.org](mailto:secretariat@vinfutureprize.org)

Quét mã QR để tải các  
biểu mẫu đăng ký:



Nếu Quý Cơ quan thấy thông tin Chương trình InnovaConnect hữu ích, vui lòng chia sẻ thông tin tới các NKH quan tâm của Quý Cơ quan, để các NKH được biết, chuẩn bị và tiến hành nộp các đề xuất cho Quỹ VinFuture.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ TS. Phạm Văn Luân – Thư ký Cao cấp Giải thưởng VinFuture qua số điện thoại: 086.610.5083.

Quỹ VinFuture trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Quý Cơ quan./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**TS. LÊ THÁI HÀ**